



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2568

รอบ 3 ADMISSION

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 รอบ 3 ADMISSION ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง/ศูนย์พัทยา/ท่าพระจันทร์ โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2. คุณสมบัติทั่วไป / คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก

ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

4. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2568 สำหรับผู้สมัครของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ ตามหลักเกณฑ์กำหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ จะต้องทำในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด หรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง

5. การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยที่สมาคมประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง mytcas.com

ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 10 อันดับ แบบเรียงลำดับ (ลำดับที่ 1 คือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุด)

กำหนดการคัดเลือกของรอบ 3 ปรากฏตามปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกในเอกสารแนบท้ายประกาศ

**ขั้นตอนการสมัครเป็นไปตามการบริหารจัดการ
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)**

6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา

สมัคร	1 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	150 บาท
สมัคร	2 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	200 บาท
สมัคร	3 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	250 บาท
สมัคร	4 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	300 บาท
สมัคร	5 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	400 บาท
สมัคร	6 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	500 บาท
สมัคร	7 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	600 บาท
สมัคร	8 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	700 บาท
สมัคร	9 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	800 บาท
สมัคร	10 อันดับ	มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	900 บาท

7. การประกาศผลการคัดเลือก

การประกาศผลในรอบ 3 ADMISSION มี 2 ครั้ง โดยระบบจะประมวลผลครั้งที่ 1 และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียว ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับอื่น ๆ นอกจากอันดับที่ 1 และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสตัดสินใจ ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้อีกครั้ง ระบบก็จะนำข้อมูลการเลือกมาประมวลผลครั้งที่ 2 และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียวเช่นกัน ถือเป็นกระบวนการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละครั้ง จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ตามวันเวลาและสถานที่ที่สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษากำหนด

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกระบวนการยืนยันสิทธิ์ในรอบ 3 ADMISSION จะสามารถสละสิทธิ์ได้ (ไม่นับรวมผู้ไม่ใช้สิทธิ์) เงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ไม่เคยสละสิทธิ์ในรอบก่อนหน้ามาก่อน การสละสิทธิ์หลังรอบ 3 คือการขอยกเลิกสิทธิ์ที่ยืนยันไว้ในรอบ 3 เท่านั้น ไม่สามารถสละสิทธิ์ที่ยืนยันไว้ในรอบ 1 และรอบ 2 ได้

8. การสัมภาษณ์

รายละเอียดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผลการพิจารณาการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ mytcas.com หากผู้สมัครไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องมาเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ AutoClearing ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับที่ดีที่สุด ที่ผ่านการคัดเลือก

โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

10. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

10.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

- (1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- (2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- (3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

10.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลังที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 025644440-79 ต่อ 1603-1609 และ 1626

11. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2568
รอบ 3 ADMISSION

กำหนดการ	วัน เดือน ปี	สถานที่ / เว็บไซต์
รับสมัคร / ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับ ไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร	วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2568	student.mycas.com (ทปอ.)
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 3 ครั้งที่ 1	วันที่ 20 พฤษภาคม 2568	student.mycas.com (ทปอ.)
ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา หรือ แสดงความจำนงในการ ประมวลผลครั้งที่ 2	วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2568	student.mycas.com (ทปอ.)
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 3 ครั้งที่ 2	วันที่ 25 พฤษภาคม 2568	student.mycas.com (ทปอ.)
การสัมภาษณ์และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม	วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2568	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กำหนดการตามทีแต่ละคณะ กำหนด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)	วันที่ 12 มิถุนายน 2568	www.tuadmissions.in.th (งานรับเข้าฯ มธ.)
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง	www.reg.tu.ac.th (สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.)
เปิดภาคการศึกษา	เดือนสิงหาคม 2568 (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางแสดงจำนวนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2568

ลำดับ	คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	หลักสูตร	จำนวนรับ
1	คณะนิติศาสตร์	นิติศาสตรบัณฑิต	370
2	คณะนิติศาสตร์	นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	150
3	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	บัญชีบัณฑิต	140
4	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	200
5	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	บช.บ.สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	45
6	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	บช.บ.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	45
7	คณะรัฐศาสตร์	ร.บ.วิชาเอกสาขาการเมืองการปกครอง	85
8	คณะรัฐศาสตร์	ร.บ.วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ	85
9	คณะรัฐศาสตร์	ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ	85
10	คณะรัฐศาสตร์	ร.บ.สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (BIR)	20
11	คณะเศรษฐศาสตร์	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	230
12	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต	220
13	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	60
14	คณะศิลปศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา	60
15	คณะศิลปศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ	30
16	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกภาษาศาสตร์	30
17	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	30
18	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกประวัติศาสตร์	20
19	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกปรัชญา	25
20	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน	40
21	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น)	30
22	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น)	20
23	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย	15
24	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	20
25	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกภาษาเยอรมัน	5
26	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกภาษารัสเซีย	25
27	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา	20
28	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	60
29	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ	35
30	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	25
31	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	30
32	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	20
33	คณะศิลปศาสตร์	ศศ.บ.สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	15

ตารางแสดงจำนวนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2568

ลำดับ	คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	หลักสูตร	จำนวนรับ
34	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	วารสารศาสตร์บัณฑิต	200
35	คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต	70
36	คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	สม.บ.สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)	70
37	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	50
38	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์	35
39	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์	35
40	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาเคมี	50
41	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	45
42	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร	30
43	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	50
44	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ	35
45	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	40
46	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์	30
47	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์	30
48	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์	30
49	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	40
50	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาสถิติ	60
51	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	60
52	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)	50
53	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)	50
54	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)	35
55	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)	40
56	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)	50
57	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)	35
58	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง)	5
59	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	30
60	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	35
61	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	30
62	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	30
63	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	35
64	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	30
65	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ)	14
66	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ)	14

ตารางแสดงจำนวนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2568

ลำดับ	คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	หลักสูตร	จำนวนรับ
67	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)	14
68	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ)	10
69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)	15
70	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)	15
71	คณะแพทยศาสตร์	แพทยศาสตรบัณฑิต	70
72	คณะแพทยศาสตร์	การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	30
73	คณะสหเวชศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชากายภาพบำบัด	40
74	คณะสหเวชศาสตร์	เทคนิคการแพทย์บัณฑิต	40
75	คณะสหเวชศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)	34
76	คณะสหเวชศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย	25
77	คณะสหเวชศาสตร์	ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)	50
78	คณะสหเวชศาสตร์	ศศ.บ.สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)	80
79	คณะทันตแพทยศาสตร์	ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	30
80	คณะพยาบาลศาสตร์	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	60
81	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ	25
82	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น	10
83	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ศป.บ.สาขาวิชาการบริหารจัดการศิลปะ	80
84	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	49
85	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต	10
86	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	การผังเมืองบัณฑิต	40
87	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	5
88	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12
89	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	วท.บ.สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (DBTM)	5
90	คณะสาธารณสุขศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม	20
91	คณะสาธารณสุขศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	60
92	คณะสาธารณสุขศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	50
93	คณะสาธารณสุขศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	15
94	คณะสาธารณสุขศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	10
95	คณะสาธารณสุขศาสตร์	วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	10
96	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชศาสตรบัณฑิต	90

ตารางแสดงจำนวนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2568

ลำดับ	คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	หลักสูตร	จำนวนรับ
97	คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์	ศศ.บ.สาขาวิชาวิทยาการเรี ยนรู้	5
98	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	วท.บ.สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่ ุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)	20
99	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)	25
100	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)	15
101	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)	5
102	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)	5
103	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)	5
104	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)	5
105	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)	5
106	วิทยาลัยนวัตกรรม	วท.บ.สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	35
107	วิทยาลัยนวัตกรรม	ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	90
108	วิทยาลัยสหวิทยาการ	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)	20
109	วิทยาลัยสหวิทยาการ	ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	37
110	วิทยาลัยสหวิทยาการ	ศศ.บ.สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	35
111	วิทยาลัยสหวิทยาการ	ศศ.บ.สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)	30
112	วิทยาลัยสหวิทยาการ	ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	15
113	วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์	ศศ.บ.สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (PBIC)	10
114	วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์	ศศ.บ.สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (PBIC)	15
115	วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์	วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS)	3
116	วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์	การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (TCM)	5
117	วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์	ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (O.D.)	5
118	วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์	ศศ.บ.สาขาวิชานวัตกรรม การพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ)	78
รวม			5,205

คณะนิติศาสตร์		
รหัส 10050201901001A	นิติศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต)	จำนวนรับ 370 คน แบ่งเป็น
	คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	จำนวนรับ 42 คน
	คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)	จำนวนรับ 200 คน
	คะแนน A-Level รหัส 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส	จำนวนรับ 39 คน
	คะแนน A-Level รหัส 84 วิชาภาษาเยอรมัน	จำนวนรับ 19 คน
	คะแนน A-Level รหัส 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น	จำนวนรับ 25 คน
	คะแนน A-Level รหัส 86 วิชาภาษาเกาหลี	จำนวนรับ 3 คน
	คะแนน A-Level รหัส 87 วิชาภาษาจีน	จำนวนรับ 42 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ที่เคยมีความรู้ต่างประเทศ หรือ เคยมีความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>- กรณีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะไม่สามารถย้ายศูนย์การศึกษาได้</p> <p>- เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ</p> <p><u>(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</u></p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
<ul style="list-style-type: none"> ○ คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 50% ○ คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 10% ○ คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 10% ○ คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 10% ○ คะแนน A-Level (เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้) ค่าน้ำหนัก 20% <ul style="list-style-type: none"> ▪ รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) <u>หรือ</u> ▪ รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) <u>หรือ</u> ▪ รหัส 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส <u>หรือ</u> ▪ รหัส 84 วิชาภาษาเยอรมัน <u>หรือ</u> ▪ รหัส 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น <u>หรือ</u> ▪ รหัส 86 วิชาภาษาเกาหลี <u>หรือ</u> ▪ รหัส 87 วิชาภาษาจีน 		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5113</p> <p>เว็บไซต์ http://www.law.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ ID Line : @626fdxoz</p>		

คณะนิติศาสตร์		
รหัส 10050401901001A	นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง)	จำนวนรับ 150 คน แบ่งเป็น
	คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	จำนวนรับ 17 คน
	คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)	จำนวนรับ 80 คน
	คะแนน A-Level รหัส 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส	จำนวนรับ 16 คน
	คะแนน A-Level รหัส 84 วิชาภาษาเยอรมัน	จำนวนรับ 8 คน
	คะแนน A-Level รหัส 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น	จำนวนรับ 10 คน
	คะแนน A-Level รหัส 86 วิชาภาษาเกาหลี	จำนวนรับ 2 คน
	คะแนน A-Level รหัส 87 วิชาภาษาจีน	จำนวนรับ 17 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>- กรณีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะไม่สามารถย้ายศูนย์การศึกษาได้</p> <p>- เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ</p> <p>(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
<ul style="list-style-type: none"> ○ คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 50% ○ คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 10% ○ คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 10% ○ คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 10% ○ คะแนน A-Level (เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้) ค่าน้ำหนัก 20% <ul style="list-style-type: none"> ▪ รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) <u>หรือ</u> ▪ รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) <u>หรือ</u> ▪ รหัส 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส <u>หรือ</u> ▪ รหัส 84 วิชาภาษาเยอรมัน <u>หรือ</u> ▪ รหัส 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น <u>หรือ</u> ▪ รหัส 86 วิชาภาษาเกาหลี <u>หรือ</u> ▪ รหัส 87 วิชาภาษาจีน 		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โทร. 081-2460759, 054 -237981 ต่อ 5381, 5383</p> <p>เว็บไซต์ FB : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง</p> <p>ช่องทางออนไลน์ ID Line : lawtulampang</p>		

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี																	
รหัส 10050202610501A	บัญชีบัณฑิต	จำนวนรับ 140 คน															
รหัส 10050202610801A	บริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวนรับ 200 คน															
รหัส 10050102610501A	บช.บ.สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	จำนวนรับ 45 คน															
รหัส 10050102610801A	บธ.บ.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	จำนวนรับ 45 คน															
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> กศน.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</td> </tr> </table> หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์</td> <td><input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์</td> <td><input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</td> </tr> </table> คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2.50</td> <td><input type="checkbox"/> 2.75</td> <td><input type="checkbox"/> 3.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</td> </tr> </table> เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</td> </tr> </table> 			<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.	<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.																
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.																
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย																	
<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด														
<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด														
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด																	
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <table border="0"> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)</td> <td>ค่าน้ำหนัก 50% และ</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 50%</td> </tr> </table>			คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 50% และ	คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 50%											
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 50% และ																
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 50%																
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร 02-696-5730 เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ Facebook: ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. https://www.facebook.com/tbsacademic																	

คณะ รัฐศาสตร์ (รูปแบบที่ 1 TGAT+วิชาเฉพาะ)																	
รหัส 1005023903201AA	ร.บ.วิชาเอกสาขาการเมืองการปกครอง	จำนวน 40 คน															
รหัส 1005023903201AB	ร.บ.วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ	จำนวน 40 คน															
รหัส 1005023903201AC	ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ	จำนวน 40 คน															
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</td> <td><input type="checkbox"/> ปวช.</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น</td> <td><input type="checkbox"/> กศน.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</td> </tr> </table> หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์</td> <td><input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์</td> <td><input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</td> </tr> </table> คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2.50</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 2.75</td> <td><input type="checkbox"/> 3.00</td> <td><input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</td> </tr> </table> เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</td> </tr> </table> 			<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.	<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.																
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.																
<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย																	
<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด														
<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด														
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด																	
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <table border="0"> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 15 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล</td> <td>ค่าน้ำหนัก 15 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน วิชาเฉพาะ มธ. วิชาความถนัดของคณะ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 70 %</td> </tr> </table> <p>ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ www.tuadmissions.in.th วิชาสอบ วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์ และเรียงความ กำหนดวันสอบ วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 11.30 น. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p>			คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 15 %	คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล	ค่าน้ำหนัก 15 %	คะแนน วิชาเฉพาะ มธ. วิชาความถนัดของคณะ	ค่าน้ำหนัก 70 %									
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 15 %																
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล	ค่าน้ำหนัก 15 %																
คะแนน วิชาเฉพาะ มธ. วิชาความถนัดของคณะ	ค่าน้ำหนัก 70 %																
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะรัฐศาสตร์ โทร 02 696 5462 เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ Facebook: www.facebook/PR.POLSCI.TU																	

คณะรัฐศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 TGAT + A-Level)		
รหัส 1005023903201AA	ร.บ.วิชาเอกการเมืองการปกครอง	จำนวน 45 คน
รหัส 1005023903201AB	ร.บ.วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ	จำนวน 45 คน
รหัส 1005023903201AC	ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ	จำนวน 45 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 15 %
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล	ค่าน้ำหนัก 15 %
คะแนน A-Level	รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), รหัส 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส, รหัส 84 วิชาภาษาเยอรมัน, รหัส 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น, รหัส 86 วิชาภาษาเกาหลี, รหัส 87 วิชาภาษาจีน, รหัส 89 วิชาภาษาสเปน	
	(คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบจะเลือกวิชาที่ดีที่สุด)	ค่าน้ำหนัก 20 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะรัฐศาสตร์		
โทร 02-696-5462		
เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ Facebook: www.facebook.com/PR.POLSCI.TU		

คณะรัฐศาสตร์		
รหัส 10050103903201E	ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (BIR)	จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ที่เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
<input type="checkbox"/> เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร		
<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ		
<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.80	<input type="checkbox"/> 3.00
<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ		
สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิ GED ในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนแต่ละวิชา 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน (4 วิชาไม่ซ้ำกัน)		
มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ		
• TOEFL: a minimum score of 500 on PBT/ 61 on iBT or		
• IELTS: a minimum overall grade of 6.0 or		
• TU-GET: a minimum score of 500 on PBT or		
• SAT: a minimum score of 400 on Reading, Writing and Language parts or		
• GSAT: a minimum score of 400 on Reading, Writing and Language parts		
(ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาใช้คะแนนดังนี้		
คะแนนวิชาเฉพาะ ค่าน้ำหนัก 100% (ผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนนขึ้นไป)		
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.		
เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ www.birpolsci.com		
กำหนดการส่งเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2568 ที่ www.birpolsci.com		
วิชาสอบ วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ และ วิชาเรียงความ สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (BIR)		
กำหนดวันสอบ วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 - 12.00 น.		
สถานที่สอบ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
โครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์		
โทร 02-613-2304		
เว็บไซต์ https://www.birpolsci.com/ อีเมล bir@tu.ac.th		

คณะเศรษฐศาสตร์					
รหัส 10050204611101A		เศรษฐศาสตร์บัณฑิต		จำนวนรับ 230 คน	
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร					
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา					
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า	<input checked="" type="checkbox"/>	ปวช.		
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.		
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย				
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด				
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้					
คะแนน TGAT	รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT	รหัส 91	วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 5 %
คะแนน TGAT	รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT	รหัส 92	วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล	ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน A-Level	รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)			ค่าน้ำหนัก 50 %
คะแนน A-Level	รหัส 70	วิชาสังคมศึกษา			ค่าน้ำหนัก 15 %
คะแนน A-Level	รหัส 81	วิชาภาษาไทย			ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน A-Level	รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ			ค่าน้ำหนัก 10 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม					
คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา					
โทร 02 696 5680-2 ,082-790-1453					
เว็บไซต์ E-mail: admissions_econtu@econ.tu.ac.th					

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์					
รหัส 10050205903701A	สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)			จำนวนรับ 170 คน	
	รูปแบบที่ 1 TGAT + วิชาเฉพาะ			จำนวนรับ 50 คน	
	รูปแบบที่ 2 TGAT + A-Level				
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร					
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา					
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ปวช.		
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.		
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย				
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด					
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ					
3.1	รูปแบบที่ 1 TGAT + วิชาเฉพาะ	<input type="checkbox"/> 2.00	<input checked="" type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3.2	รูปแบบที่ 2 TGAT + A-Level	<input checked="" type="checkbox"/> 2.00	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด					
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้					
รูปแบบที่ 1 (TGAT + วิชาเฉพาะ)					
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 30%			
วิชาเฉพาะ		ค่าน้ำหนัก 70% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)			
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.					
เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 3 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ www.tuadmissions.in.th					
วิชาสอบ วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์					
กำหนดวันสอบ วันที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 13.00 – 16.00 น.					
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง					
รูปแบบที่ 2 (TGAT + A-Level)					
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป			ค่าน้ำหนัก 40 %	
คะแนน A-Level	รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)			ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level	รหัส 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์			ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level	รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา			ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level	รหัส 81 วิชาภาษาไทย			ค่าน้ำหนัก 15 %	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม					
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต					
โทร : 0 2696 5504					
เว็บไซต์ : https://socadmin.tu.ac.th/					
ช่องทางออนไลน์ Facebook: หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					
Line Official : SW Student Affair					

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
รหัส 10050405903701A	สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบ TGAT+วิชาเฉพาะ รูปแบบ TGAT+A-Level	จำนวนรับ 30 คน จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.00 <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <p>รูปแบบที่ 1 TGAT+วิชาเฉพาะ</p> <p>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 30 %</p> <p>วิชาเฉพาะ ค่าน้ำหนัก 70 % ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน</p> <p>ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของมธ.</p> <p>เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 3 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ www.tuadmissions.in.th</p> <p>วิชาสอบ วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์</p> <p>กำหนดวันสอบ วันที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 13.00 – 16.00 น.</p> <p>สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง</p>		
<p>รูปแบบที่ 2 TGAT+A-Level</p> <p>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 40 %</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) ค่าน้ำหนัก 15 %</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ค่าน้ำหนัก 15 %</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 15 %</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 15 %</p>		
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง</p> <p>โทร 0 5423 7999 กด 4 / 082-383-8861</p> <p>เว็บไซต์ www.socadmineeeeeeeee.tu.ac.th อีเมล swtulp@gmail.com</p> <p>Facebook: “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง”</p>		

คณะศิลปศาสตร์			
รหัส 10050206113101A	วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1 A-Level 5 วิชา)		จำนวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6		<input type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น		<input type="checkbox"/> กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ที่เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ			
ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผู้ป่วยตาบอดสี และไม่มีคามพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา			
สำหรับผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ GED ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน)			
(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)			
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)	
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 20 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)	
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 20 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)	
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 20 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)	
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต			
โทร 02-698-5218-20			
เว็บไซต์ http://arts.tu.ac.th			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th			
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.			

คณะศิลปศาสตร์		
รหัส 10050206113101A	วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2 A-Level 4 วิชา)	จำนวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผู้ป่วยตาบอดสี และไม่มีภาวะพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>สำหรับผู้เทียบเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ GED ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน)</p> <p><u>(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</u></p>		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 25 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 25 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 89 ภาษาสเปน	(คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p> <p>โทร 02-698-5218-20</p> <p>เว็บไซต์ http://arts.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th</p> <p>Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.</p>		

คณะศิลปศาสตร์		
รหัส 10050206113101A	วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3 TGAT)	จำนวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์
	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75
	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ		
ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผู้ป่วยตาบอดสี และไม่มีภาวะพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา		
สำหรับผู้เทียบเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ GED ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน (4 วิชาไม่ซ้ำกัน)		
<u>(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</u>		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 100 %	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
โทร 02-698-5218-20		
เว็บไซต์ http://arts.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th		
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.		

คณะศิลปศาสตร์		
รหัส 10050206903001A	วท.บ.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ	จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p>		
<p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
<p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
<p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผู้ป่วยตาบอดสี และไม่มี ความพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล		ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 93 วิชาสมรรถนะการทำงาน		ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 20 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p> <p>โทร 02-696-5218-20</p> <p>เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th</p> <p>Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.</p>		

คณะศิลปศาสตร์				
รหัส 10050206900101A	ศศ.บ. วิชาเอกภาษาศาสตร์		จำนวนรับ 30 คน	
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/>	ปวช.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย		ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)		
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)		
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน				
(คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด) ค่าน้ำหนัก 25 %				
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต				
โทร 02-696-5218-20				
เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th				
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th				
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.				

คณะศิลปศาสตร์			
รหัส 10050206901201A	ศศ.บ.วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์		จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6			<input type="checkbox"/> ปวช.
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น			<input checked="" type="checkbox"/> กศน.
<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 25 % (ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 25 % (ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)		
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 % (ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)		
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 89 ภาษาสเปน (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)	ค่าน้ำหนัก 25 %		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต			
โทร 02-696-5218-20			
เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th			
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.			

คณะศิลปศาสตร์				
รหัส 10050206901401A	ศศ.บ. วิชาเอกประวัติศาสตร์			จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ปวช.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย		ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 89 ภาษาสเปน				
(คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด) ค่าน้ำหนัก 25 %				
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต				
โทร 02-696-5218-20				
เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th				
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th				
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.				

คณะศิลปศาสตร์			
รหัส 10050206901501A	ศศ.บ. วิชาเอกปรัชญา		จำนวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.		
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ
	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00
	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาความคิดอย่างมีเหตุผล	ค่าน้ำหนัก 30 %	
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 20 %	
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย		ค่าน้ำหนัก 20 %	
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 30 %	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต			
โทร 02-696-5218-20			
เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th			
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.			

คณะศิลปศาสตร์		
รหัส 10050206901801A	ศศ.บ. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน	จำนวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระชั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ชั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input checked="" type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 10 %	
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level รหัส 87 วิชาภาษาจีน	ค่าน้ำหนัก 60 %	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p> <p>โทร 02-696-5218-20</p> <p>เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th</p> <p>Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.</p>		

คณะศิลปศาสตร์				
รหัส 10050206901901A	ศศ.บ. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น)			จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/>	ปวช.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	กศน.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร				
<input type="checkbox"/>	วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/>	คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด	
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ				
<input type="checkbox"/>	2.50	<input checked="" type="checkbox"/>	2.75	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3.00	<input type="checkbox"/>	ไม่กำหนด	
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ				
<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย		ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น		ค่าน้ำหนัก 25 % (ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน)		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต				
โทร 02-696-5218-20				
เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th				
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th				
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.				

คณะศิลปศาสตร์		
รหัส 10050206901901A	ศศ.บ. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น)	จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน. <input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ		
กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น กล่าวคือ		
1) เป็นผู้ที่ไม่มีการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปรากฏรวมเกิน 6 หน่วยกิต และ 2) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้เลือกสอบวิชา A-Level 85-ภาษาญี่ปุ่น ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และ 3) เป็นผู้ที่ไม่เคยไปอยู่ หรือ ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันนาน 6 เดือนขึ้นไป		
(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)		
ผู้สมัครที่แจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน		
(คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด) ค่าน้ำหนัก 25 %		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.		

คณะศิลปศาสตร์			
รหัส 10050206902001A	ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย		จำนวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.		
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ
	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาความคิดอย่างมีเหตุผล	ค่าน้ำหนัก 20 %	
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 20 %	
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย		ค่าน้ำหนัก 30 %	
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 20 %	
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)			
ค่าน้ำหนัก 10 %			
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต			
โทร 02-696-5218-20			
เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th			
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.			

คณะศิลปศาสตร์		
รหัส 10050206902401A	ศศ.บ. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส	จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์
	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75
	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ		
ผู้สมัครต้องเรียน สายศิลป์ ภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)		
(คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)		
ผู้สมัครที่แจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 10 %	
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 10 %	
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 10 %	
คะแนน A-Level รหัส 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส	ค่าน้ำหนัก 70 %	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
โทร 02-696-5218-20		
เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th		
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.		

คณะศิลปศาสตร์		
รหัส 10050206902402A	ศศ.บ.วิชาเอกภาษาเยอรมัน	จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระชั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์
	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ชั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75
	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ		
ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันมาแล้ว กล่าวคือ		
1) เคยเรียนสายศิลป์ภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือ		
2) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน (เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์) หรือ		
3) เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน (เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์) เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 9 เดือน หรือ		
4) มีผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกทักษะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65		
(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)		
ผู้สมัครที่แจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 84 วิชาภาษาเยอรมัน		ค่าน้ำหนัก 70 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
โทร 02-696-5218-20		
เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th		
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.		

คณะศิลปศาสตร์			
รหัส 10050206902403A	ศศ.บ. วิชาเอกภาษารัสเซีย		จำนวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>			
<p>เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 25 %</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 25 %</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 25 %</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน</p> <p>(คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด) ค่าน้ำหนัก 25 %</p>			
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p> <p>โทร 02-696-5218-20</p> <p>เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th</p> <p>Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.</p>			

คณะศิลปศาสตร์		
รหัส 10050206902404A	ศ.บ. วิชาเอกสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา	จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระชั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์.. <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ชั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input checked="" type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ		
สำหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ GED ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมชั้นต่ำ 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน)		
(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย		ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2(พื้นฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน		
(คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด) ค่าน้ำหนัก 25 %		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.		

คณะศิลปศาสตร์			
รหัส 10050206902501A	ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		จำนวนรับ 60 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.		
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input checked="" type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ			
สำหรับผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ GED ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน)			
(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)			
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 50 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต			
โทร 02-696-5218-20			
เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th			
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.			

คณะศิลปศาสตร์		
รหัส 10050206902502A	ศศ.บ. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ	จำนวนรับ 35 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระชั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ชั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ		
สำหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ GED ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน)		
(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)		
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 70 %	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.		

คณะศิลปศาสตร์							
รหัส 10050106902401B	ศศ.บ.สาขาวิชาอาณานิคมศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)		จำนวนรับ 25 คน				
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร							
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา							
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ปวช.				
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย						
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร							
<input type="checkbox"/>	วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/>	คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/>	ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ							
<input type="checkbox"/>	2.50	<input checked="" type="checkbox"/>	2.75	<input type="checkbox"/>	3.00	<input type="checkbox"/>	ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ							
<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด						
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้							
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ					ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล					ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา					ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย					ค่าน้ำหนัก 25 %		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม							
สาขาวิชาอาณานิคมศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเชียศึกษา [RES] โครงการบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์							
โทร. 065-623-6678 / 02-613-2673 (ในวันและเวลาราชการ)							
เว็บไซต์ https://sip.arts.tu.ac.th							
ช่องทางออนไลน์ E-mail : sip.tcas@arts.tu.ac.th							
Facebook : Liberal Arts Thammasat - Special and International Programs							

คณะศิลปศาสตร์							
รหัส 10050106902801B	ศศ.บ.สาขาวิชาอาณานิคมศึกษา วิชาเอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)		จำนวนรับ 30 คน				
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร							
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา							
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ปวช.				
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย						
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร							
<input type="checkbox"/>	วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/>	คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/>	ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ							
<input type="checkbox"/>	2.50	<input checked="" type="checkbox"/>	2.75	<input type="checkbox"/>	3.00	<input type="checkbox"/>	ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ							
<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด						
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้							
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ					ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล					ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา					ค่าน้ำหนัก 25 %		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย					ค่าน้ำหนัก 25 %		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม							
สาขาวิชาอาณานิคมศึกษา วิชาเอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา [SEAS] โครงการบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์							
โทร. 065-623-6678 / 02-613-2673 (ในวันและเวลาราชการ)							
เว็บไซต์ https://sip.arts.tu.ac.th							
ช่องทางออนไลน์ E-mail : sip.tcas@arts.tu.ac.th							
Facebook : Liberal Arts Thammasat - Special and International Programs							

คณะศิลปศาสตร์							
รหัส 10050106901701B	ศศ.บ.สาขาวิชาอาณานิคมศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)		จำนวนรับ 20 คน				
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร							
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา							
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ปวช.				
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย						
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร							
<input type="checkbox"/>	วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/>	คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/>	ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ							
<input type="checkbox"/>	2.50	<input checked="" type="checkbox"/>	2.75	<input type="checkbox"/>	3.00	<input type="checkbox"/>	ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ							
<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด						
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้							
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ						ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล						ค่าน้ำหนัก 20 %	
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา						ค่าน้ำหนัก 20 %	
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย						ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level รหัส 86 วิชาภาษาเกาหลี						ค่าน้ำหนัก 30 %	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม							
สาขาวิชาอาณานิคมศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา [KS] โครงการบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์							
โทร. 065-623-6678/ 02-613-2673 (ในวันและเวลาราชการ)							
เว็บไซต์ https://sip.arts.tu.ac.th							
ช่องทางออนไลน์ E-mail : sip.tcas@arts.tu.ac.th							
Facebook : Liberal Arts Thammasat - Special and International Programs							

คณะศิลปศาสตร์				
รหัส 10050106904301B	ศศ.บ.สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)		จำนวนรับ 15 คน	
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/>	ปวช.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input checked="" type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก 100%) องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 20 %		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย		ค่าน้ำหนัก 30 %		
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 50 %		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล [BTI] โครงการบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์				
โทร. 065-623-6678 / 02-613-2673 /02-613-2603 (ในวันและเวลาราชการ)				
เว็บไซต์ https://sip.arts.tu.ac.th				
ช่องทางออนไลน์ E-mail : sip.tcas@arts.tu.ac.th				
Facebook : Liberal Arts Thammasat - Special and International Programs				

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน		
รหัส 10050207903801A	วารสารศาสตร์บัณฑิต รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร์	จำนวนรับรวม 200 คน จำนวนรับ 80 คน จำนวนรับ 120 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระชั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ชั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 80 คน		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 10%
คะแนน A-Level	รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)	ค่าน้ำหนัก 20%
คะแนน A-Level	รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 25%
คะแนน A-Level	รหัส 81 วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 20%
คะแนน A-Level	รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25%
รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 120 คน		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 10%
คะแนน A-Level	รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 25%
คะแนน A-Level	รหัส 81 วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 20%
คะแนน A-Level	รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25%
คะแนน A-Level	รหัส 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 89 ภาษาสเปน	ค่าน้ำหนัก 20%
(คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน		
โทร 0-2696-6267		
เว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ E-mail : jctu.academic@gmail.com		
Facebook: JCTU Academic Affairs		

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา			
รหัส 10050208903501A	สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต		จำนวนรับ 70 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.		
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ
	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT	รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 70	วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 81	วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต			
โทรศัพท์ 02 696 5839, 02 696 5835, 02 696 5821, 02 696 5814			
ช่องทางออนไลน์ Page Facebook : SOC ANT Academic TU			

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา			
รหัส 10050208903501B	สม.บ.สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)		จำนวนรับ 70 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.		
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ
	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00
	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT	รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 70	วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 81	วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต			
โทรศัพท์ 02 696 5839, 02 696 5835, 02 696 5821, 02 696 5814			
ช่องทางออนไลน์ Page Facebook : SOC ANT Academic TU			

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
รหัส 10050209210201A	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	จำนวนรับ 50 คน										
รหัส 10050209210201B	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 50 คน										
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน. <input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย												
รูปแบบ กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด												
รูปแบบ กลุ่มพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด 4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด												
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ</td> <td style="text-align: right;">ค่าน้ำหนัก 15 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล</td> <td style="text-align: right;">ค่าน้ำหนัก 15 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 93 วิชาสมรรถนะการทำงาน</td> <td style="text-align: right;">ค่าน้ำหนัก 5 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์</td> <td style="text-align: right;">ค่าน้ำหนัก 15 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)</td> <td style="text-align: right;">ค่าน้ำหนัก 50 %</td> </tr> </table>			คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 15 %	คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล	ค่าน้ำหนัก 15 %	คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 93 วิชาสมรรถนะการทำงาน	ค่าน้ำหนัก 5 %	คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 15 %	คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 50 %
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 15 %											
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล	ค่าน้ำหนัก 15 %											
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 93 วิชาสมรรถนะการทำงาน	ค่าน้ำหนัก 5 %											
คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 15 %											
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 50 %											
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา) โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079 เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th Facebook : Science & Technology Thammasat University Official												

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส 10050209210401A	วท.บ.สาขาวิชาเคมี	จำนวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 50 %
คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์		ค่าน้ำหนัก 50 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา)		
โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079		
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th		
Facebook : Science & Technology Thammasat University Official		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี								
รหัส 10050209211201A	วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	จำนวนรับ 50 คน						
รหัส 10050209213101A	วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	จำนวนรับ 40 คน						
รหัส 10050209213301A	วท.บ. สาขาวิชาสถิติ	จำนวนรับ 60 คน						
รหัส 10050209500401A	วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวนรับ 60 คน						
รหัส 10050209211401B	วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 35 คน						
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</td> <td><input type="checkbox"/> ปวช.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น</td> <td><input type="checkbox"/> กศน.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</td> </tr> </table> หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด 			<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.	<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.	<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.							
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.							
<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย								
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป</td> <td style="text-align: right;">ค่าน้ำหนัก 40 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์</td> <td style="text-align: right;">ค่าน้ำหนัก 60 %</td> </tr> </table>			คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 40 %	คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 60 %		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 40 %							
คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 60 %							
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา) โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079 เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th Facebook : Science & Technology Thammasat University Official								

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส 10050209211001A	วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	จำนวนรับ 45 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
รูปแบบที่ 1 (TGAT + TPAT + A-Level)		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 35 %
คะแนน TPAT	รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 50 %
คะแนน A-Level	รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 15 %
รูปแบบที่ 2 (TGAT + TPAT)		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 35 %
คะแนน TPAT	รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 65 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา)		
โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079		
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th		
Facebook : Science & Technology Thammasat University Official		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส 10050209211002A	วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร	จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
รูปแบบที่ 1 (TGAT + TPAT + A-Level)		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 40 %
คะแนน TPAT	รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 45 %
คะแนน A-Level	รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 15 %
รูปแบบที่ 2 (TGAT + TPAT)		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 45 %
คะแนน TPAT	รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 55 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา)		
โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079		
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th		
Facebook : Science & Technology Thammasat University Official		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส 10050209211801A	วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ	จำนวนรับ 35 คน
รหัส 10050209211901A	วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จำนวนรับ 40 คน
รหัส 10050209212801A	วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์	จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน. <input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด 		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 30 % คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 70 % 		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา) โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079 เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th Facebook : Science & Technology Thammasat University Official		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส 10050209212701A	วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์	จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์		ค่าน้ำหนัก 80 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา)		
โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079		
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th		
Facebook : Science & Technology Thammasat University Official		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส 10050209212702A	วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์	จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
รูปแบบที่ 1 (TGAT + TPAT + A-Level)		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน TPAT	รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 35 %
คะแนน A-Level	รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 35 %
รูปแบบที่ 2 (TGAT + TPAT)		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน TPAT	รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 70 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา)		
โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079		
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th		
Facebook : Science & Technology Thammasat University Official		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส 10050209210302A	วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์	จำนวนรับ 35 คน
รหัส 10050209213302B	วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 40 คน
รหัส 10050209210302B	วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 50 คน
<p>คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร</p> <p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>รูปแบบ กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>รูปแบบ กลุ่มพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ</p> <p>3. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต</p> <p>คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <p>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 50 %</p> <p>คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 50 %</p>		
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา)</p> <p>โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079</p> <p>เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th</p> <p>Facebook : Science & Technology Thammasat University Official</p>		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส 10050209210301A	วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์	จำนวนรับ 35 คน
รหัส 10050209213301B	วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 50 คน
รหัส 10050209210301B	วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 35 คน
<p>คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร</p> <p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>รูปแบบ กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>รูปแบบ กลุ่มพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ</p> <p>3. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต</p> <p>คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <p>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 40 %</p> <p>คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 60 %</p>		
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา)</p> <p>โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079</p> <p>เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th</p> <p>Facebook : Science & Technology Thammasat University Official</p>		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส 10050409220201A	วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ที่เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3 ปี)</p> <p>ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์</p> <p>ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ หรือ การบัญชี</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
รูปแบบที่ 1 (TGAT + A-Level 61)		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 50 %
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 50 %
รูปแบบที่ 2 (TGAT + A-Level 62)		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 50 %
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)		ค่าน้ำหนัก 50 %
รูปแบบที่ 3 (GED)		
คะแนน GED		ค่าน้ำหนัก 100 %
รูปแบบที่ 4 (V-NET)		
คะแนน V-NET		ค่าน้ำหนัก 100 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง โทร. 054 237999 ต่อ 5625 เว็บไซต์ lampang.sci.tu.ac.th หรือ Science Thammasat - Lamphang บน Facebook อีเมล lampang@sci.tu.ac.th</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (งานบริการการศึกษา)</p> <p>โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079</p> <p>เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ E-mail : kanchana_t@sci.tu.ac.th</p> <p>Facebook : Science & Technology Thammasat University Official</p>		

คณะวิศวกรรมศาสตร์		
รหัส 10050210300601A	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	จำนวนรับ 35 คน
รหัส 10050210303501A	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน TPAT3	รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level	รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level	รหัส 64 วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level	รหัส 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 10 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3212, 3203 และ 3220		
เว็บไซต์ https://engr.tu.ac.th/admission		
Facebook : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.		

คณะวิศวกรรมศาสตร์		
รหัส 10050210300501A	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	จำนวนรับ 30 คน
รหัส 10050210300701A	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จำนวนรับ 30 คน
รหัส 10050210301601A	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จำนวนรับ 30 คน
รหัส 10050210302101A	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	จำนวนรับ 35 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย	
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์
	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75
	<input type="checkbox"/> 3.00	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 15 %
คะแนน TPAT3	รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 35 %
คะแนน A-Level	รหัส 64 วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 25 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3212, 3203 และ 3220		
เว็บไซต์ https://engr.tu.ac.th/admission		
Facebook : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.		

คณะวิศวกรรมศาสตร์		
รหัส 10050210301001B	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 14 คน
รหัส 10050210301601B	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 14 คน
รหัส 10050210302101B	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 14 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT	รหัส 90 เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 15 %
คะแนน TPAT3	รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level	รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level	รหัส 64 วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 30 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3250		
เว็บไซต์ http://tupine.engr.tu.ac.th		
อีเมล: tupine@engr.tu.ac.th		
Facebook : https://www.facebook.com/ThammasatPINE		

คณะวิศวกรรมศาสตร์		
รหัส 10050210300001E	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)	จำนวนรับ 15 คน
รหัส 10050210300002E	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)	จำนวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ภาษาต่างประเทศ)</p> <p>นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก/ภาษาราชการของประเทศ (Non-native English Speaker) ต้องมีคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ ประเภทใด ประเภทหนึ่ง ได้แก่ TU-GET (PBT)/TU-GET (CBT)/TOEFL (IBT)/IELTS/CEFR/Duolingo English Test/PTE และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร</p> <p><u>(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</u></p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์		ค่าน้ำหนัก 70 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p> <p>โทร 02 5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196 หรือ 08 3618 3410, 08 7325 3074</p> <p>เว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th , email: TEP-TEPE@engr.tu.ac.th</p> <p>IG: tep_tepe , Line ID: @tse-thammasat</p>		

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์พัทยา)		
รหัส 10050310302001B	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์พัทยา)	จำนวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม)</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน TPAT รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์		ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 25 %
คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 25 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3250 หรือ</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โทร 038-259010 - 69 ต่อ 3000</p> <p>เว็บไซต์ http://tupine.engr.tu.ac.th</p> <p>อีเมล: tupine@engr.tu.ac.th</p> <p>Facebook: https://www.facebook.com/ThammasatPINE</p>		

คณะแพทยศาสตร์				
รหัส 10050211110801A	การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต		จำนวนรับ 30 คน	
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/>	ปวช.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	กศน.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
คะแนน TGAT	รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 20 %		
คะแนน TPAT1	รหัส 10 วิชาเฉพาะ กสพท.	ค่าน้ำหนัก 20 %		
คะแนน A-Level	รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 10 %		
คะแนน A-Level	รหัส 64 วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 10 %		
คะแนน A-Level	รหัส 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 10 %		
คะแนน A-Level	รหัส 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 10 %		
คะแนน A-Level	รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 10 %		
GPAX	ค่าน้ำหนัก 10 %			
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
คณะแพทยศาสตร์				
โทร 0 2926 9675				
เว็บไซต์ med.tu.ac.th				
ช่องทางออนไลน์ อีเมล meded_tu@hotmail.com				
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มธ.				

คณะสหเวชศาสตร์		
รหัส 10050212110101A	วท.บ. สาขาวิชากายภาพบำบัด	จำนวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้ที่เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input checked="" type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>4.1 มีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>4.2 ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือทั้งสองข้าง</p> <p>(คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา).</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
<p>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาความคิดอย่างมีเหตุผล ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)</p> <p>GPAX ค่าน้ำหนัก 5 %</p>		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7232</p> <p>Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU</p> <p>e-mail: academicahs@allied.tu.ac.th</p>		

คณะสหเวชศาสตร์		
รหัส 10050212111301A	เทคนิคการแพทย์บัณฑิต	จำนวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input checked="" type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการทางการมองเห็น การได้ยินและความพิการทางร่างกายขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยพิจารณาจาก จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติมโดยจักษุแพทย์ โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย นักเรียนสามารถเข้าศึกษาได้ โดยยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี		ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา		ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 10 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
<p>คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7216</p> <p>Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU</p> <p>e-mail: academicahs@allied.tu.ac.th</p>		

คณะสหเวชศาสตร์		
รหัส 10050212111901B	วท.บ. สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)	จำนวนรับ 34 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต	<input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> 3.25 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด	
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา		ค่าน้ำหนัก 20 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
โทร 029869213 ต่อ 7232, 7694		
เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th/academic		
ช่องทางออนไลน์ Facebook : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU		
Facebook ภาควิชารังสีเทคนิค: ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์- Radiological Technology TU		

คณะสหเวชศาสตร์		
รหัส 10050212112001A	วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย	จำนวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการได้ยิน ความพิการทางร่างกายหรือความพิการอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา		ค่าน้ำหนัก 20 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
โทร 02-986-9213 ต่อ 7217		
ช่องทางออนไลน์ อีเมล : academicahs@allied.tu.ac.th		
Facebook : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU		

คณะสหเวชศาสตร์				
รหัส 10050212112001B	ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)			จำนวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ปวช.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 40 %				
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 30 %				
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 30 %				
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7299				
ช่องทางออนไลน์ อีเมล : academicahs@allied.tu.ac.th				
Facebook : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU				

คณะสหเวชศาสตร์				
รหัส 10050212902002B		ศศ.บ. สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)		จำนวนรับ 80 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/>	ปวช.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	กศน.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 60 %		
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)		ค่าน้ำหนัก 20 %		
คะแนน A-Level รหัส 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์		ค่าน้ำหนัก 10 %		
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 10 %		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต				
โทร 02-986-9213 ต่อ 7217				
ช่องทางออนไลน์ อีเมล : academicahs@allied.tu.ac.th				
Facebook : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU				

คณะพยาบาลศาสตร์		
รหัส 10050214111701A	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input checked="" type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เช่น ไม่พบตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การตรวจสุขภาพ (ให้ตรวจร่างกายได้ ต่อเมื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เท่านั้น)</p> <p>ให้นำผลการตรวจร่างกายจาก <u>โรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์</u> โดยพิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ ที่ www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจเลือด (พร้อมแนบผลทางปฏิบัติการ) <ul style="list-style-type: none"> - CBC, ไวรัสตับอักเสบบี (AntiHbs, HbsAg) 2. ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนำฟิล์มเอกซเรย์มา) 4. ตรวจตาบอดสี 5. ตรวจการมองเห็น (VA) 		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)		ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน A-Level รหัส 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา		ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 10 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
โทร 02-986-9213 ต่อ 7323, 7397		
ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/nursetu		

คณะพยาบาลศาสตร์			
รหัส 10050214111701A	พยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับทุน)		จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p>			
<p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>			
<p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input checked="" type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>			
<p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เช่น ไม่พบตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การตรวจสุขภาพ (ให้ตรวจร่างกายได้ ต่อเมื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เท่านั้น)</p> <p>ให้นำผลการตรวจร่างกายจาก โรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยพิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจเลือด (พร้อมแนบผลทางปฏิบัติการ) <ul style="list-style-type: none"> - CBC, ไวรัสตับอักเสบ B (AntiHbs, HbsAg) 2. ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนำฟิล์มเอกซเรย์มา) 4. ตรวจตาบอดสี 5. ตรวจการมองเห็น (VA) 			
<p>5. ผู้สมัครขอรับทุน จะได้รับทุนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2 เท่า (8 ปี) ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ - ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) และไม่สามารถ ยกเลิก การขอรับทุนได้ 			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT	รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level	รหัส 62	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)	ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน A-Level	รหัส 63	วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level	รหัส 66	วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level	รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 10 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต			
โทร 02-986-9213 ต่อ 7323, 7397			
ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/nursetu			

คณะศิลปกรรมศาสตร์		
รหัส 10050215800101AA	ศป.บ.สาขาวิชาศิลปการออกแบบทัศนารกรรม วิชาเอกออกแบบ สิ่งทอ รูปแบบที่ 1 (TGAT+วิชาเฉพาะ) วิชาเอกออกแบบ สิ่งทอ รูปแบบที่ 2 (TGAT+TPAT+A-Level)	จำนวนรับ 25 คน จำนวน 10 คน จำนวน 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบที่ 1 คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.50</p> <p>*หมายเหตุ การสมัครสอบวิชาเฉพาะ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในการสมัคร เมื่อผู้นั้นสำเร็จการศึกษา หรือ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 เช่นกัน จึงจะมีสิทธิ์สมัครรอบ 3 ADMISSION ได้</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบที่ 2 คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>4.1 เป็นผู้ที่ไม่ได้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>4.2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ยื่นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2568) ทางหน้าเว็บไซต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ https://fineart.tu.ac.th</p> <p>(คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
รูปแบบที่ 1 (TGAT+วิชาเฉพาะ)		
<p>1. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป 30%</p> <p>2. คะแนนวิชาเฉพาะ วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบสิ่งทอ 35% (คะแนนไม่ต่ำกว่า 17.5 คะแนน)</p> <p>3. คะแนนวิชาเฉพาะ วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ 35% (คะแนนไม่ต่ำกว่า 17.5 คะแนน)</p>		
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของมธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ www.tuadmissions.in.th		
วิชาสอบ วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบสิ่งทอ		กำหนดวันสอบ วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 09.00-12.00 น.
วิชาสอบ วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ		กำหนดวันสอบ วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 13.30-16.30 น.
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
รูปแบบที่ 2 (TGAT+TPAT+A-Level)		
<p>1. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป 20%</p> <p>2. คะแนน TPAT2 รหัส 20 วิชาความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ หรือ TPAT4 รหัส 40 วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40%</p> <p>3. คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 10% รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา 10%</p> <p>รหัส 81 วิชาภาษาไทย 10% รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ 10%</p>		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

คณะศิลปกรรมศาสตร์		
รหัส 10050215800101AB	ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบทัศนารกรรม วิชาเอกออกแบบ แพชชั่น รูปแบบที่ 1 (TGAT+วิชาเฉพาะ) วิชาเอกออกแบบ แพชชั่น รูปแบบที่ 2 (TGAT+TPAT+A-Level)	จำนวนรับ 10 คน จำนวน 7 คน จำนวน 3 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 (ทั้งเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2)</p> <p>*หมายเหตุ การสมัครสอบวิชาเฉพาะ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในการสมัคร เมื่อผู้นั้นสำเร็จการศึกษา หรือ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 เช่นกัน จึงจะมีสิทธิ์สมัครรอบ 3 ADMISSION ได้</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>4.1 เป็นผู้ที่ไม่มีความพิการหรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>4.2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ยื่นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2568) ทางหน้าเว็บไซต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ https://fineart.tu.ac.th</p> <p>(คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
รูปแบบที่ 1 (TGAT+วิชาเฉพาะ)		
<p>1. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป 30%</p> <p>2. คะแนนวิชาเฉพาะ วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบแพชชั่น 35% (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)</p> <p>3. คะแนนวิชาเฉพาะ วิชาความถนัดทางออกแบบแพชชั่น 35% (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)</p>		
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของมธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ www.tuadmissions.in.th		
วิชาสอบ วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบแพชชั่น	กำหนดวันสอบ วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 09.00-12.00 น.	
วิชาสอบ วิชาความถนัดทางออกแบบแพชชั่น	กำหนดวันสอบ วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 13.30-16.30 น.	
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		
รูปแบบที่ 2 (TGAT+TPAT+A-Level)		
<p>1. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป 20%</p> <p>2. คะแนน TPAT2 รหัส 20 วิชาความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ หรือ TPAT4 รหัส 40 วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40%</p> <p>3. คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 10% รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา 10%</p> <p>รหัส 81 วิชาภาษาไทย 10% รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ 10%</p>		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

คณะศิลปกรรมศาสตร์			
รหัส 10050215800501B	ศป.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการศิลปะ (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)		จำนวนรับ 80 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ที่เคยมีความรู้ต่างประเทศ หรือ เคยมีความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p>			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 70 %	
คะแนน TPAT2 รหัส 20 วิชาความถนัดศิลปกรรมศาสตร์		ค่าน้ำหนัก 30 %	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต			
โทร 02-696-6249, 097-247-9601			
เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th			
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง			
รหัส 10050216400501B	วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม		จำนวนรับ 49 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6		<input type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น		<input type="checkbox"/> กศน.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร			
<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ			
<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 30%	
คะแนน TPAT4 รหัส 40 วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์		ค่าน้ำหนัก 40% (คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)	
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 15%	
คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 15%	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016			
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/admissions-bachelor/			
line official : @tdsofficial			
อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th			
Facebook : เพื่อนวิชาการสถาปัตย์ มธ.			

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง		
รหัส 10050216400701B	สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต	จำนวนรับ 10 คน
รหัส 10050216400301B	ภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต	จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป		ค่าน้ำหนัก 30%
คะแนน TPAT4 รหัส 40 วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์		ค่าน้ำหนัก 40%
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 15%
คะแนน A-Level รหัส 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์		ค่าน้ำหนัก 15%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016		
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/admissions-bachelor/		
line official : @tdsofficial		
อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th		
Facebook : เพื่อนวิชาการสถาปัตย์ มธ.		

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง			
รหัส 10050216400401B	การผังเมืองบัณฑิต		จำนวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/>	ปวช.
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	กศน.
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ
	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input checked="" type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00
	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก	30%
คะแนน A-Level รหัส 81	วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก	35%
คะแนน A-Level รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก	35%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016			
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/admissions-bachelor/			
line official : @tdsofficial			
อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th			
Facebook : เพื่อนวิชาการสถาปัตย์ มธ.			

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง				
รหัส 10050216400502B	วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			จำนวนรับ 12 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/>	ปวช.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	กศน.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร				
<input type="checkbox"/>	วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/>	คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด	
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ				
<input type="checkbox"/>	2.50	<input checked="" type="checkbox"/>	2.75	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3.00	<input type="checkbox"/>	ไม่กำหนด	
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ				
<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป			ค่าน้ำหนัก 30%	
คะแนน TPAT 4 รหัส 40 วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์			ค่าน้ำหนัก 20%	
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)			ค่าน้ำหนัก 30%	
คะแนน A-Level รหัส 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์			ค่าน้ำหนัก 20%	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016				
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/admissions-bachelor/				
line official : @tdsofficial				
อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th				
Facebook : เพื่อนวิชาการสถาปัตย์ มธ.				

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง			
รหัส 10050216610201E	วท.บ.สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)		จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/>	ปวช.
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	กศน.
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
- TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน / TU-GET ไม่ต่ำกว่า 69 (CBT)			
- TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 (paper-based) ไม่ต่ำกว่า 45 (Internet base)			
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0			
- NEW SAT/ GSAT ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90	ความถนัดทั่วไป	เฉพาะ TGAT รหัส 91	วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน TGAT รหัส 90	ความถนัดทั่วไป	เฉพาะ TGAT รหัส 92	วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 30 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 70	วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 10 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 40 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต			
โทร 02-986-9605-6 ต่อ 4026, 4030 หรือ 098-937-1300			
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/dbtm			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล : dbtm@ap.tu.ac.th			
Facebook : Design, Business & Technology Management			

คณะสาธารณสุขศาสตร์										
รหัส 10050217112501A	วท.บ. สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม	จำนวนรับ 20 คน								
รหัส 10050217112701A	วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	จำนวนรับ 60 คน								
รหัส 10050217112702A	วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวนรับ 50 คน								
<p>คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร</p> <p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต เท่านั้น) <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>4.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ</p> <p>4.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>4.2.1 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ</p> <p>4.2.2 ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหา ด้านสายตา ดังนี้</p> <p>1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง</p> <p>2) มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง - สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว <p>3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้</p> <p>4.2.3 ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้</p> <p>(คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</p>										
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <p>- สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม</p> <table border="0"> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)</td> <td>ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา</td> <td>ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)</td> </tr> </table>			คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)	คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)	คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)	คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)									
คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)									
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)									
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)									

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ)

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 25 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 65	วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 25 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 66	วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 25 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)

- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 65	วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 25 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 66	วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 30 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 %	(คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 โทร : 02-564-4440-59 ต่อ 7455
 เว็บไซต์ : www.fph.tu.ac.th
 ช่องทางออนไลน์ อีเมล : sa@fph.tu.ac.th
 Facebook : <https://www.facebook.com/FPH.Thammasat>
 Line ID : @193hsjhe

คณะสาธารณสุขศาสตร์		
รหัส 10050417112701A	วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	จำนวนรับ 15 คน
รหัส 10050417112702A	วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	จำนวนรับ 10 คน
รหัส 10050417112703A	วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	จำนวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต เท่านั้น) ปวช.
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น กศน.
- เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.50 2.75 3.00 ไม่กำหนด

4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ

4.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

4.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.2.1 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

4.2.2 ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้

- 1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
- 2) มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
 - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
 - สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
- 3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้

4.2.3 ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้

(คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)

เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ)

- สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม

คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)

- สาขาวิชานามัยชุมชน

คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 โทร : 054-237-991 ต่อ 5605
 เว็บไซต์ : www.fph.tu.ac.th
 ช่องทางออนไลน์ อีเมล : edulampang@fph.tu.ac.th
 Facebook : <https://www.facebook.com/FPH.Thammasat>

คณะเภสัชศาสตร์			
รหัส 10050218130101A	เภสัชศาสตรบัณฑิต	จำนวนรับ 60 คน	
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input type="checkbox"/> ปวช.		
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input type="checkbox"/> กศน.		
<input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ			
(คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)			
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย			
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้			
2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychosis Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม			
2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่อดังกล่าว ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม			
2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่เกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม			
2.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง จากการตรวจอย่างละเอียด			
2.5 มีความพิการของมือ ที่ไม่สามารถหยิบจับและควบคุมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ได้			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90		ค่าน้ำหนัก 20 %	
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 20 %	
คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์ รหัส 65 วิชาเคมี รหัส 66 วิชาชีววิทยา รวมกัน		ค่าน้ำหนัก 40 %	
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 20 %	

คณะเภสัชศาสตร์ (ต่อ)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มการรายงานตัวและประวัติฯ (ติตรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน)
ดาวน์โหลดที่ <https://pharm.tu.ac.th/>
2. ใบสรุปการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (การเลือกอันดับ) รอบ 3 Admission
3. ใบแสดงผลคะแนน TGAT / A-Level จากเว็บทปอ.
4. สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่สถาบันการศึกษาออกให้
5. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ – สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
8. ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ และตรวจตาบอดสี ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน
(ให้แพทย์ระบุรายละเอียดการตรวจตาบอดสีในใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพได้ โดยใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจ)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง อีเมล : edu.pharm.tu@gmail.com ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2568
หากไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัครจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสิทธิ์ ผิดคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์

โทร 0-2986-9214-19 ต่อ 4270-4271

เว็บไซต์ <https://pharm.tu.ac.th>

ช่องทางออนไลน์ อีเมล : edu.pharm.tu@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/PharmacyThammasat/>

คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์				
รหัส 10050219903601A	ศศ.บ. สาขาวิชาวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์			จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ปวช.	
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย			
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร				
<input type="checkbox"/>	วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/>	คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด	
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ				
<input type="checkbox"/>	2.50	<input type="checkbox"/>	2.75	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	3.00			
<input type="checkbox"/>	ไม่กำหนด			
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ				
<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป (เฉลี่ยรวม รหัส 91-93)		ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)		
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)		
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย		ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)		
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 25 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน)		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
งานวิจัยและการศึกษา คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต				
โทร.0-2564-4442-70 ต่อ 6718				
เว็บไซต์ https://lsed.tu.ac.th				
ช่องทางออนไลน์ อีเมล : tcas@lsed.tu.ac.th				
Facebook : https://www.facebook.com/tu.lsed				

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร														
รหัส 10050222300001E	วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)	จำนวนรับ 25 คน												
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด 3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.00 <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด 4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด <p>สถาบันมีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 10% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75 โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาของคณะกรรมการสถาบันถือเป็นที่สุด</p>														
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90</td> <td>วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91</td> <td>วิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 61</td> <td>วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)</td> <td></td> <td>ค่าน้ำหนัก 35 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 64</td> <td>วิชาฟิสิกส์</td> <td></td> <td>ค่าน้ำหนัก 35 %</td> </tr> </table> <p>ทั้งนี้ต้องมีคะแนนรวม 100% ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน</p>			คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91	วิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %	คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 35 %	คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 35 %
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91	วิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %											
คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 35 %											
คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 35 %											
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โทร 029869009 ต่อ 0 – 1 หรือ 065-543-0379 เว็บไซต์: admissions.siit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล: admission@siit.tu.ac.th Facebook: www.facebook.com/siittu LINE: @siitadmission														

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร		
รหัส 10050222300002E	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)	จำนวนรับ 15 คน
<p>คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร</p> <p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.00 <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>สถาบันมีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 10% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75 โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาของคณะกรรมการสถาบันถือเป็นที่สุด</p>		
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <p>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 30 %</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ค่าน้ำหนัก 70 %</p> <p>ทั้งนี้ต้องมีคะแนนรวม 100% ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน</p>		
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร</p> <p>โทร 029869009 ต่อ 0 – 1 หรือ 065-543-0379</p> <p>เว็บไซต์: admissions.siit.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ อีเมล: admission@siit.tu.ac.th</p> <p>Facebook: www.facebook.com/siittu</p> <p>LINE: @siitadmission</p>		

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร						
รหัส 110050222210001E	วท.บ.สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซลูชัน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)	จำนวนรับ 20 คน				
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.00 <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด <p>สถาบันมีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 10% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75 โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาของคณะกรรมการสถาบันถือเป็นที่สุด</p>						
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)</td> <td>ค่าน้ำหนัก 70 %</td> </tr> </table> <p>ทั้งนี้ต้องมีคะแนนรวม 100% ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน</p>			คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %	คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 70 %
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %					
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 70 %					
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โทร 029869009 ต่อ 0 – 1 หรือ 065-543-0379 เว็บไซต์: admissions.siit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล: admission@siit.tu.ac.th Facebook: www.facebook.com/siittu LINE: @siitadmission						

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร			
รหัส 10050222301601E	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)		จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา			
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ปวช.
<input type="checkbox"/>	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	กศน.
<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.00	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
สถาบันมีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 5% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75 โดยพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาของคณะกรรมการสถาบันถือเป็นที่สุด			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91	วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 35 %
คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 35 %
ทั้งนี้ต้องมีคะแนนรวม 100% ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน			
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร			
โทร 029869009 ต่อ 0 – 1 หรือ 065-543-0379			
เว็บไซต์: admissions.siit.tu.ac.th			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล: admission@siit.tu.ac.th			
Facebook: www.facebook.com/siittu			
LINE: @siitadmission			

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร			
รหัส 10050222302101E	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)		จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.00 <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>สถาบันมีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 5% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75 โดยพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาของคณะกรรมการสถาบันถือเป็นที่สุด</p>			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91	วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 35 %
คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 35 %
ทั้งนี้ต้องมีคะแนนรวม 100% ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน			
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร			
โทร 029869009 ต่อ 0 – 1 หรือ 065-543-0379			
เว็บไซต์: admissions.siit.tu.ac.th			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล: admission@siit.tu.ac.th			
Facebook: www.facebook.com/siittu			
LINE: @siitadmission			

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร											
รหัส 10050222300701E	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)	จำนวนรับ 5 คน									
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.00 <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด <p>สถาบันมีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 5% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75 โดยพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาของคณะกรรมการสถาบันถือเป็นที่สุด</p>											
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90</td> <td>วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 61</td> <td>วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)</td> <td>ค่าน้ำหนัก 35 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 64</td> <td>วิชาฟิสิกส์</td> <td>ค่าน้ำหนัก 35 %</td> </tr> </table> <p>ทั้งนี้ต้องมีคะแนนรวม 100% ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน</p>			คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %	คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 35 %	คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 35 %
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %									
คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 35 %									
คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 35 %									
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โทร 029869009 ต่อ 0 – 1 หรือ 065-543-0379 เว็บไซต์: admissions.siit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล: admission@siit.tu.ac.th Facebook: www.facebook.com/siittu LINE: @siitadmission											

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร			
รหัส 10050222300601E	วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)		จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.00 <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>สถาบันมีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 5% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75 โดยพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาของคณะกรรมการสถาบันถือเป็นที่สุด</p>			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91	วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 35 %
คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 35 %
ทั้งนี้ต้องมีคะแนนรวม 100% ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน			
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร			
โทร 029869009 ต่อ 0 – 1 หรือ 065-543-0379			
เว็บไซต์: admissions.siit.tu.ac.th			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล: admission@siit.tu.ac.th			
Facebook: www.facebook.com/siittu			
LINE: @siitadmission			

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร																		
รหัส 10050222303501E	วท.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT)	จำนวนรับ 5 คน																
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> กศน.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</td> </tr> </table> หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์</td> <td><input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์</td> <td><input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</td> </tr> </table> คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 2.00</td> <td><input type="checkbox"/> 2.50</td> <td><input type="checkbox"/> 2.75</td> <td><input type="checkbox"/> 3.00</td> <td><input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</td> </tr> </table> เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</td> </tr> </table> <p>สถาบันมีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 5% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75 โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาของคณะกรรมการสถาบันถือเป็นที่สุด</p>			<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.	<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> 2.00	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.																	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.																	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย																		
<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด															
<input checked="" type="checkbox"/> 2.00	<input type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด														
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด																		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <table border="0"> <tr> <td>คะแนน TGAT รหัส 90</td> <td>วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91</td> <td>วิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 61</td> <td>วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)</td> <td></td> <td>ค่าน้ำหนัก 35 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 64</td> <td>วิชาฟิสิกส์</td> <td></td> <td>ค่าน้ำหนัก 35 %</td> </tr> </table> <p>ทั้งนี้ต้องมีคะแนนรวม 100% ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน</p>			คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91	วิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %	คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 35 %	คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 35 %				
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91	วิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %															
คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)		ค่าน้ำหนัก 35 %															
คะแนน A-Level รหัส 64	วิชาฟิสิกส์		ค่าน้ำหนัก 35 %															
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โทร 029869009 ต่อ 0 – 1 หรือ 065-543-0379 เว็บไซต์: admissions.siiit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล: admission@siit.tu.ac.th Facebook: www.facebook.com/siittu LINE: @siitadmission																		

วิทยาลัยนวัตกรรม		
รหัส 10050123904001B	ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	จำนวนรับ 90 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.00 <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป (รวม 3 ส่วน)		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย		ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ		ค่าน้ำหนัก 20 %
เอกสารประกอบการสมัคร		
<ol style="list-style-type: none"> ใบแสดงการเลือกลำดับในการสมัคร สามารถดาวน์โหลดหรือถ่ายภาพหน้าจอได้จาก www.mycas.com สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ครบ 6 เทอม) สำเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก (TGAT/TPAT/A-Level) ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) <p>(กรุณารับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สามารถลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้) ให้ส่งเอกสาร 1-5 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 12.00 น. ทาง google form</p> <p>(แบบฟอร์มผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Admission68 (BMCI&DX)) https://forms.gle/oUEnaj3pDUQ25Yxr6</p> <p>หากไม่ส่งเอกสารการสมัครจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสิทธิ์ ผิดคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา สัมภาษณวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์</p>		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
งานบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม		
โทร 02-623-5055-8 กด 1 หรือ 061-6737960 (BMCI) 061-6736724 (DX)		
ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.citu.tu.ac.th		
อีเมล citu_tcas@citu.tu.ac.th		

วิทยาลัยนวัตกรรม								
รหัส 10050123210801B	วท.บ. สาขาวิชา นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	จำนวนรับ 35 คน						
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด 3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.00 <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด 4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด 								
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป (รวม 3 ส่วน)</td> <td style="width: 50%;">ค่าน้ำหนัก 40%</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)</td> <td>ค่าน้ำหนัก 40 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 %</td> </tr> </table>			คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป (รวม 3 ส่วน)	ค่าน้ำหนัก 40%	คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)	ค่าน้ำหนัก 40 %	คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป (รวม 3 ส่วน)	ค่าน้ำหนัก 40%							
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)	ค่าน้ำหนัก 40 %							
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 %							
เอกสารประกอบการสมัคร <ol style="list-style-type: none"> ใบแสดงการเลือกลำดับในการสมัคร สามารถดาวน์โหลดหรือถ่ายภาพหน้าจอได้จาก www.mycas.com สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ครบ 6 เทอม) สำเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก (TGAT/TPAT/A-Level) ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) <p>(กรุณารับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สามารถลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้) ให้ส่งเอกสาร 1-5 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 12.00 น. ทาง google form (แบบฟอร์มผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Admission68 (BMCI&DX)) https://forms.gle/oUEnaJ3pDUQ25Yxr6</p> <p>หากไม่ส่งเอกสารการสมัครจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสิทธิ์ ผิดคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์</p>								
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม โทร 02-623-5055-8 กด 1 หรือ 061-6737960 (BMCI) 061-6736724 (DX) ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.citu.tu.ac.th อีเมล citu_tcas@citu.tu.ac.th								

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)		
รหัสสาขา 10050124903601B	หลักสูตร ศศ.บ.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	จำนวนรับ 37 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. สุขภาพ ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษาไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง</p>		
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) ค่าน้ำหนัก 30%</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคม ค่าน้ำหนัก 35% และต้องมีคะแนน T-score ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน</p> <p>คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 35% และต้องมีคะแนน T-score ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน</p> <p><u>หมายเหตุ: เฉพาะคะแนนขั้นต่ำคิดในรูปแบบ T-score</u></p> <p>** ทั้งนี้การพิจารณา และตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด</p>		
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>โทร 02-613-2859</p> <p>เว็บไซต์ https://cis.tu.ac.th</p> <p>อีเมล ppe.admission@gmail.com</p> <p>Facebook: https://www.facebook.com/PPETHaprachan</p>		

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)		
รหัส 10050224210303B	วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)	จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป	ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 61	วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 40 %
คะแนน A-Level รหัส 63	วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 123 อาคารเรียนรวม SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-5644441-79 ต่อ 6811, 6813 (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.) เว็บไซต์ https://www.cis.tu.ac.th/ อีเมล dsi@tu.ac.th Facebook: Data Science and Innovation		

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)		
รหัส 10050224903601B	ศศ.บ. สาขาสหวิทยาการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (โครงการพิเศษ ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 3 วิชาเอก) 1. วิชาเอกนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2. วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม	จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด 3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด 4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 40 % คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 30 % คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 30 %		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โทร 054-237999 ต่อ 5338 (เวลาทำการ จ-ศ เวลา 09.00-16.00) เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ Facebook : https://www.facebook.com/cisacademic		

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)										
รหัส 10050424903601A	<p>ศศ.บ.สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวน 4 วิชาเอก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิชาเอกจีน-โลกศึกษา 2. วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม 4. วิชาเอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 									
	<p>รูปแบบที่ 1 A-Level สำหรับผู้ประสงค์เลือกเรียน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิชาเอกจีน-โลกศึกษา 2. วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม 4. วิชาเอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 	จำนวนรับ 25 คน								
	<p>รูปแบบที่ 2 A-Level+TPAT2 สำหรับผู้ประสงค์เรียน วิชาเอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม</p>	} จำนวนรับ 10 คน								
	<p>รูปแบบที่ 3 TPAT21 วิชาทัศนศิลป์ สำหรับผู้ประสงค์เรียน วิชาเอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม</p>									
<p>คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> กศน.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</td> </tr> </table> 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด 3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.0 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด 4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ กรณียื่นสมัครรูปแบบที่ 2-3 และมีความประสงค์เลือกวิชาเอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.	<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย				
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.									
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.									
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย										
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <p>◎ รูปแบบที่ 1 (A-Level) จำนวนรับ 25 คน (องค์กรประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน)</p> <table border="0"> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 70</td> <td>วิชาสังคมศึกษา</td> <td>ค่าน้ำหนัก 40 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 81</td> <td>วิชาภาษาไทย</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 %</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 82</td> <td>วิชาภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 %</td> </tr> </table>		คะแนน A-Level รหัส 70	วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 40 %	คะแนน A-Level รหัส 81	วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 30 %	คะแนน A-Level รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %
คะแนน A-Level รหัส 70	วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 40 %								
คะแนน A-Level รหัส 81	วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 30 %								
คะแนน A-Level รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %								

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ)

รูปแบบที่ 2 และ รูปแบบที่ 3 จำนวนรับรวม 10 คน (องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน)

◎ รูปแบบที่ 2 (A-Level+TPAT2)

คะแนน TPAT2 รหัส 20 วิชาความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 60 %

คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 20 %

คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 10 %

คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 10 %

◎ รูปแบบที่ 3 (TPAT 21)

คะแนน TPAT รหัส 21 วิชาทัศนศิลป์ ค่าน้ำหนัก 100 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

โทร.054-237999 ต่อ 5338 (เวลาทำการ จ-ศ เวลา 09.00-16.00)

เว็บไซต์ <https://cis.tu.ac.th>

ช่องทางออนไลน์ Facebook : <https://www.facebook.com/cisacademic>

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)		
รหัส 10050424903601B	ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	จำนวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช. <input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ด้านสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา - ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง <p>(คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) ค่าน้ำหนัก 30 % และต้องมีคะแนน T-score ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 35 % และต้องมีคะแนน T-score ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 35 % และต้องมีคะแนน T-score ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน <p>เฉพาะคะแนนขั้นต่ำ คิดคะแนนในรูปแบบ T-score</p> <p>ทั้งนี้การพิจารณา และตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด</p>		
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม <p>วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โทร 054-237999 ต่อ 5334 , 085-694 8037 เว็บไซต์ www.cis.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล ppe-lampang@outlook.com Facebook: https://www.facebook.com/PPELampang</p>		

วิทยาลัยนานาชาติปริทัศน์ พนมยงค์		
รหัส 10050127902801E	ศศ.บ.สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	จำนวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา		
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.	
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.	
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ		
(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ		
(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ		
(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 74 คะแนน หรือ		
(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ		
(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ		
(6) คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน		
หากผู้สมัครมีคะแนนภาษาจีน HSK 4 (180 คะแนน) หรือสูงกว่า สามารถยื่นเพื่อขอรับการยกเว้นเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนได้		
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้		
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT รหัส 91 92 93)	ค่าน้ำหนัก 40 %
คะแนน A-Level รหัส 70	วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 15 %
คะแนน A-Level รหัส 81	วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 15 %
คะแนน A-Level รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		
วิทยาลัยนานาชาติปริทัศน์ พนมยงค์		
โทร 02-613-3708		
เว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th		
ช่องทางออนไลน์ อีเมล admission@pbic.tu.ac.th		
Facebook: http://www.facebook.com/pbic.tu		
Line ID: @admissionpbictu		

วิทยาลัยนานาชาติปริทัศน์ พนมยงค์			
รหัส 10050127902601E	ศศ.บ.สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)		จำนวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร			
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ</p> <p>(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ</p> <p>(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 74 คะแนน หรือ</p> <p>(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ</p> <p>(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ</p> <p>(6) คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน</p>			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้			
คะแนน TGAT รหัส 90	วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT รหัส 91 92 93)	ค่าน้ำหนัก 40 %	
คะแนน A-Level รหัส 70	วิชาสังคมศึกษา	ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level รหัส 81	วิชาภาษาไทย	ค่าน้ำหนัก 15 %	
คะแนน A-Level รหัส 82	วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 30 %	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
วิทยาลัยนานาชาติปริทัศน์ พนมยงค์			
โทร 02-613-3701-5			
เว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th			
ช่องทางออนไลน์ อีเมล admission@pbic.tu.ac.th			
Facebook: http://www.facebook.com/pbic.tu			
Line ID: @admissionpbictu			

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์		
รหัส 10050229110501E	การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)	จำนวนรับ 5 คน
<p>คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร</p> <p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p>1) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน</p> <p>2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4</p> <p>3) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา</p> <p>4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสถานะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)</p> <p>5) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>เกณฑ์การรับเข้านักศึกษารับการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 1 ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 2) IELTS (Band) ≥ 6.0 หรือ 3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 4) A-Level 82 ภาษาอังกฤษ ≥55 - กรณีที่ 2 ผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าของหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหว่างการศึกา และจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การรับเข้าของหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ แบบมีเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS (Band) ≥ 4.5 หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ A-Level 82 ภาษาอังกฤษ≥35 - กรณีที่ 3 ผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าของหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผลคะแนนภาษาจีนกลาง HSK ระดับ 4 ขึ้นไป เมื่อเข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา CMN 141 Fundamentals of Chinese - กรณีที่ 4 ผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาจีนกลาง HSK ระดับ 4 ขึ้นไป แต่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 จะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหว่างการศึกา และจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การรับเข้าของหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ แบบมีเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา CMN 141 Fundamentals of Chinese 		

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (ต่อ)									
<p>อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่นำมาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา (เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัครหากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</p>									
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)</td> </tr> </table>		คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)	คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)	คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)	คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)								
คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)								
คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)								
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)								
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร (มือถือ) : 094-5531535 หรือ 094-3259199 หรือ 061-8204632 เว็บไซต์ : www.cicm.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล : cvstcmod.admission@gmail.com Facebook : CICM International Testing Center</p>									

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์										
รหัส 10050229111501E	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)	จำนวนรับ 3 คน								
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร										
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p>1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและมีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา หรือ</p> <p>2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 และมีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เคมีและชีววิทยา</p> <p>3) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา</p> <p>4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสถานะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)</p> <p>5) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง</p>										
<p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>										
<p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p>										
<p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ : มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยมีผลการสอบอย่างไร้ข้อสงสัย ดังนี้</p> <p>1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 2) IELTS (Band) ≥ 6.0 หรือ 3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 4) A-Level 82 ภาษาอังกฤษ ≥55</p> <p>* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS (Band) ≥ 4.5 หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ A-Level 82 ภาษาอังกฤษ ≥35 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา</p> <p>อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่นำมาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา</p> <p>(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</p>										
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>คะแนน A-Level 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level 65 วิชาเคมี</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level 66 วิชาชีววิทยา</td> <td>ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level 82 วิชาภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)</td> </tr> </table>			คะแนน A-Level 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)	คะแนน A-Level 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)	คะแนน A-Level 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)	คะแนน A-Level 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
คะแนน A-Level 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)									
คะแนน A-Level 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)									
คะแนน A-Level 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 30 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)									
คะแนน A-Level 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)									
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p> <p>โทร (มือถือ) : 094-5531535 หรือ 094-3259199 หรือ 061-8204632</p> <p>เว็บไซต์ : www.cicm.tu.ac.th</p> <p>ช่องทางออนไลน์ อีเมล : cvstcmadmission@gmail.com</p> <p>Facebook : CICM International Testing Center</p>										

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์												
รหัส 10050229113001E	ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)	จำนวนรับ 5 คน										
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร												
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p>1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา นี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 โดยผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์</p> <p>2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษา หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา</p> <p>3) ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น ตาบอด หรือสายตาเลือนราง ทั้งข้างเดียวและสองตา หรือตาบอดสีตั้งแต่ระดับปานกลาง (moderate) ขึ้นไป มีค่าการรับรู้สามมิติ (Stereopsis) ไม่น้อยกว่า 40 secs of arc</p> <p>4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ: มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยมีผล การสอบอย่างไรดี อย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 2) IELTS (Band) ≥ 6.0 หรือ 3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 4) A-Level 82ภาษาอังกฤษ ≥55</p> <p>* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างไรดีอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS (Band) ≥ 4.5 หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ A-Level 82 ภาษาอังกฤษ ≥35 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดย จัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา</p> <p>อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่นำมาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา</p> <p>(เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัครหากเป็นผู้ผ่าน การคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)</p>												
<p>เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>คะแนน A-Level 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level 64 วิชาฟิสิกส์</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level 65 วิชาเคมี</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level 66 วิชาชีววิทยา</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>คะแนน A-Level 82 วิชาภาษาอังกฤษ</td> <td>ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)</td> </tr> </table>			คะแนน A-Level 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)	คะแนน A-Level 64 วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)	คะแนน A-Level 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)	คะแนน A-Level 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)	คะแนน A-Level 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)
คะแนน A-Level 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)											
คะแนน A-Level 64 วิชาฟิสิกส์	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)											
คะแนน A-Level 65 วิชาเคมี	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)											
คะแนน A-Level 66 วิชาชีววิทยา	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)											
คะแนน A-Level 82 วิชาภาษาอังกฤษ	ค่าน้ำหนัก 20 % (คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน)											
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร (มือถือ) : 094-5531535 หรือ 094-3259199 หรือ 061-8204632 เว็บไซต์ : www.cicm.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ อีเมล : cvstcmod.admission@gmail.com Facebook : CICM International Testing Center</p>												

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์				
รหัส 10050230903601B	ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม รูปแบบที่ 1 TGAT+A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) รูปแบบที่ 2 TGAT+A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)	จำนวนรับรวม 78 คน จำนวนรับ 34 คน จำนวนรับ 44 คน		
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร				
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา				
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	<input checked="" type="checkbox"/> ปวช.			
<input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> กศน.			
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย				
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร	<input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์	<input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์	<input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.50	<input type="checkbox"/> 2.75	<input type="checkbox"/> 3.00	<input type="checkbox"/> ไม่กำหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด			
เกณฑ์การคัดเลือก องค์กรประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้				
รูปแบบที่ 1 (TGAT+A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม))				
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป				ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)				ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา				ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย				ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ				ค่าน้ำหนัก 20 %
รูปแบบที่ 2 (TGAT+A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน))				
คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป				ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)				ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน A-Level รหัส 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์				ค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา				ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย				ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ				ค่าน้ำหนัก 20 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม				
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต				
เว็บไซต์ www.psds.tu.ac.th				
Facebook : www.facebook.com/psds.thammasat				
ช่องทางออนไลน์ อีเมล ba@psds.tu.sc.th				
โทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 1046 หรือ 090-972-5311				

การรับสมัครผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

คณะแพทยศาสตร์		
รหัส 10050211100101A	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	จำนวนรับ 65 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์		
รหัส 10050213120101A	หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	จำนวนรับ 30 คน
คณะเภสัชศาสตร์		
รหัส 1005218130101A	หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	จำนวนรับ 30 คน
<p>ให้ติดตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2568 ที่ http://www9.si.mahidol.ac.th</p>		